

KỶ HỢP THỨ TÁM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 1/11, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình kỷ họp thứ tám, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp.

Đã có 10 đại biểu Quốc hội phát biểu, đa số ý kiến đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan bám sát kết luận, chủ động chủ trì phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện cuộc tọa đàm, khảo sát để thu thập thông tin phục vụ tiếp thu, chỉnh lý, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội, hoàn thiện nội dung

dự thảo Luật và quán triệt đầy đủ tinh thần đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật. Các đại biểu cũng tham gia vào một số nội dung cụ thể như đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật về giải thích từ ngữ, bổ sung giải thích từ ngữ hạ tầng phòng cháy, chữa cháy; bổ sung giải thích thêm cụm từ tai nạn sự cố cho phù hợp; bổ sung thành tố kinh tế ở các điều, các khoản về phòng cháy, chữa cháy; quy định về thẩm định phòng cháy ở cả giai đoạn thiết kế cơ sở, chuẩn bị cho đầu tư về nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy; bổ sung nguyên tắc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phòng cháy, chữa cháy; về báo cháy, tình huống cứu

hộ, cứu nạn; phương pháp xử lý báo cháy; về phòng cháy đối với nhà ở và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu việc quy định bố trí phòng ngủ trong khu vực sản xuất, kinh doanh phải có lộ trình để các đại biểu có điều kiện thiết kế phù hợp, theo đúng khả năng kinh tế, xã hội; quy định chế độ kiểm tra định kỳ, công khai trên các nền tảng quản lý của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, chữa cháy; quy định chế độ định rõ hơn với các công trình nhà cao tầng, chung cư, cơ sở sản xuất về lắp đặt, sử dụng điện; về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong xây dựng hạ tầng và lắp đặt thiết bị điện; về xây dựng, bố trí lực lượng và nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; rà soát để bảo đảm tính thống nhất trong chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng phòng cháy, chữa cháy;

nghiên cứu quy định về thành lập lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở cho phù hợp theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết với các loại hình cơ sở; bổ sung quy định rõ hơn về xử lý tình huống khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn khi chưa có cơ quan chức năng.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Tham gia thảo luận, các đại biểu Quốc hội nhất trí cho rằng việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa ở thời điểm hiện nay đáp ứng đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn; việc triển khai thực hiện Chương trình sẽ góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu

cầu bức thiết về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, các đại biểu cũng tham gia vào các nội dung cụ thể như về mục tiêu của Chương trình; về phạm vi, quy mô thực hiện Chương trình; có việc đầu xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài; về thời gian, tiến độ thực hiện Chương trình; về tổng vốn đầu tư Chương trình; các giải pháp huy động vốn; cơ chế quản lý; cơ chế, chính sách đặc thù trong thực hiện Chương trình.

VỤ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất vụ đông tại xã Vũ An (Kiến Xương).

Chiều ngày 1/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo sản xuất vụ đông tại 2 huyện Kiến Xương, Vũ Thư. Cùng đi có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Với phương châm "lấy vụ đông bù vụ mùa", mở rộng tối đa diện tích cây vụ đông để gia tăng giá trị cho ngành trồng trọt, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh tập trung cao độ sản xuất vụ đông. Đến nay, diện tích cây vụ đông đã trồng khoảng 28.800ha, đạt gần 80% kế hoạch, chủ lực là ngô, dưa bí và rau các loại. Trong đó, huyện Kiến Xương trồng được 3.010/3.850ha, huyện Vũ Thư trồng được 3.700/5.200ha. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, cây vụ đông sinh trưởng, phát triển khá thuận lợi, trong đó đã có hơn 2.100ha cây vụ đông ưa ẩm cho thu hoạch, chủ yếu là bí và rau các loại.

Hiện ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương hướng dẫn, đôn đốc gieo trồng các loại cây ưa lạnh, chủ yếu là khoai tây, rau màu các loại trong khung thời vụ, góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

Kiểm tra thực tế sản xuất vụ đông tại xã Vũ An (Kiến Xương), xã Trung An (Vũ Thư), đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp và các địa phương tập trung chỉ đạo công tác gieo trồng, chăm sóc cây vụ đông; thu hoạch nhóm cây ưa ẩm đã đến kỳ thu hoạch, đồng thời mở rộng diện tích cây vụ đông ưa lạnh, phấn đấu diện tích vụ đông năm 2024 đạt từ 40.000ha trở lên để phát triển ngành trồng trọt và phát huy lợi thế cây vụ đông của tỉnh. Trong đó, duy trì và phát triển vùng trồng cây truyền thống, cây có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định. Mở rộng diện tích sản xuất an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), hữu cơ; đẩy mạnh liên kết chuỗi trong tiêu thụ sản phẩm. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp phân công cán bộ tăng cường xuống cơ sở, phối hợp với các địa phương đôn đốc, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ tốt diện tích cây vụ đông đã trồng để đạt năng suất cao nhất; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các chế, chính sách hỗ trợ sản xuất đã ban hành bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng và hiệu quả.

Thảm vụ sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP và một số mô hình đưa giống cây trồng mới vào sản xuất của HTX Nông nghiệp xanh Trung An, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao HTX đã tích cực, mạnh dạn đưa các giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao gắn với liên kết, tiêu thụ vào sản xuất; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cung cấp cho thị trường những nông sản an toàn. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ để phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất, hướng tới phát triển bền vững ngành trồng trọt.

NGÂN HUYNH

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 1/11, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; 15 năm thực hiện Thông báo số 460-TB/TU, ngày 19/2/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập tổ khoa giáo trực thuộc ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; bí thư các huyện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư đã tạo được

những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, giáo viên, giảng viên về tầm quan trọng của công tác lý luận và việc đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được quan tâm, thực hiện hiệu quả; kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được vận dụng trong thực tiễn ban hành các chủ trương, chính sách của tỉnh; thực hiện tốt dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị, Công tác giáo dục lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp được quan tâm thực hiện; nội dung, phương pháp, chương trình, giáo trình học tập, nghiên cứu lý luận chính trị có nhiều đổi mới; trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy các môn lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật bảo đảm về số lượng, cơ cấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng

lực công tác. Phương pháp giảng dạy lý luận chính trị được đổi mới phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh.

Sau 15 năm thực hiện Thông báo số 460-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác khoa giáo cơ sở được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt được những kết quả tích cực. Tổ khoa giáo cơ sở thường xuyên được kiện toàn, bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hoạt động của tổ khoa giáo dẫn đi vào nề nếp, bước đầu phát huy chức năng, nhiệm vụ trong việc phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo, nhất là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, bảo đảm sát, đúng, hiệu quả. Chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở, tăng cường phản ánh thông tin hai chiều, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí

thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 94-KL/TW và Thông báo số 460-TB/TU; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình; chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, định hướng nêu trong Nghị quyết số 37-NQ/TW, Kết luận số 94-KL/TW, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và nội dung này phải được đề cập trong định hướng, chủ trương và được nêu trong dự thảo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với những nội dung, yêu cầu cụ thể ở từng cấp, từng ngành, nhất là trong hệ thống giáo dục các cấp. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập lý luận chính trị với phương châm hiệu quả, thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn. Đối với từng đối tượng học tập và nghiên cứu phải có sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể.

Tiếp tục nghiên cứu và tổng kết các vấn đề về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Đối với chương trình giảng dạy cán bộ, rà soát, nghiên cứu, bổ sung, ban hành một bộ giáo trình phù hợp với từng đối tượng học, từng lĩnh vực học, bám sát thực tiễn của từng đơn vị cơ sở. Quan tâm xây dựng đội ngũ quản lý, các báo cáo viên, các giảng viên tâm huyết, trách nhiệm, có kiến thức và kỹ năng tốt. Tích cực, chủ động nhận diện và phân bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông báo số 460-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định rõ tầm quan trọng của công tác khoa giáo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền về triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo ở cơ sở. Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo rà soát, củng cố hệ thống khoa giáo cơ sở. Ban tuyên giáo các cấp quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các nội dung kế hoạch hoạt động cụ thể của tổ khoa giáo.

ĐÀO QUYẾN

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT...

(Tiếp theo trang 1)

dân số 18.457 người. Thành lập xã Phong Dương Tiến trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Chương Dương, xã Hợp Tiến và xã Phong Châu. Sau khi thành lập, xã Phong Dương Tiến có diện tích tự nhiên 11,98km², quy mô dân số 16.526 người. Thành lập xã Xuân Quang Đông trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông Quang, xã Đông Xuân và xã Đông Động. Sau khi thành lập, xã Xuân Quang Đông có diện tích tự nhiên 11,34km², quy mô dân số 19.212 người. Sau khi sắp xếp, huyện Đông Hưng

có 32 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 31 xã và 1 thị trấn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao huyện Đông Hưng dù có số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp nhiều nhất tỉnh nhưng đã vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt quy trình, quy định, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí đề nghị huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 1201/NQ-UBTVQH15, bảo đảm các đơn

vị hành chính mới đi vào hoạt động từ ngày 1/12/2024. Giải quyết tốt việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách đối dư và trụ sở, sớm ổn định hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị địa phương. Làm tốt công tác quy hoạch xã mới. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi giấy tờ có liên quan và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của các đơn vị hành chính mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng bộ các cấp, nhất là ở những đơn vị hành chính mới. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu

mẫu; tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc...

* Chiều ngày 1/11, Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 1201/NQ-UBTVQH15, ngày 28/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025.

Theo Nghị quyết số 1201/NQ-UBTVQH15, từ ngày 1/11/2024 thành lập xã Trang Bảo Xá trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã: Quỳnh Trang, Quỳnh Bảo, Quỳnh Xá. Đơn vị hành chính mới có diện tích tự nhiên 12,46km², quy mô dân số 16.919 người. Sau khi sắp xếp, huyện Quỳnh Phụ có 35 đơn vị

hành chính cấp xã, gồm 33 xã và 2 thị trấn.

Tại hội nghị, Huyện ủy Quỳnh Phụ công bố các quyết định về thành lập Đảng bộ xã Trang Bảo Xá, chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên; giới thiệu người ứng cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; việc hợp nhất HĐND các xã, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức sau sắp xếp...

Sau hội nghị, ngày 4/11 xã Trang Bảo Xá tổ chức kỳ họp HĐND để bầu các chức danh của HĐND, UBND xã.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HƯNG HÀ Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 3 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Chiều ngày 1/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hưng Hà phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 3 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

3 đoàn viên được hỗ trợ kinh phí xây dựng mái ấm công đoàn đợt này gồm: chị Bùi Thị Hoà, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Vũ Thị Thuy (xã Đoàn Hùng) có hoàn cảnh khó khăn, chồng làm lao động tự do không có thu nhập ổn định, một mình nuôi 3 con còn nhỏ và mẹ chồng; chị Nguyễn Thị Vinh, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Toàn Thắng (xã Phúc Khánh) có chồng và con trai lớn đã mất do tai nạn, hiện tại bản thân chị đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng cao tuổi thường xuyên ốm đau; chị Bùi Thị Thuy, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Tiên Phong (xã Hồng An), một mình nuôi 2 con nhỏ ăn học vì chồng mất sớm. Đây là 3 đoàn



Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho chị Bùi Thị Hoà, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Vũ Thị Thuy.

viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế cũng như nhà ở. Để giúp đỡ các đoàn viên có kinh phí xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, LĐLĐ huyện Hưng Hà đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ mỗi chi 50 triệu đồng. Đến nay công trình nhà ở của chị Hoà có tổng diện tích 75m² với tổng kinh phí 400 triệu đồng, công trình nhà ở của chị Vinh có diện tích 80m² với kinh phí 200 triệu đồng; công

trình nhà ở của chị Thuy có diện tích 60m² với kinh phí 300 triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Những ngôi nhà mái ấm công đoàn không chỉ giúp đoàn viên, người lao động có nơi sinh hoạt kiên cố mà còn là nguồn động lực tinh thần lớn lao giúp họ yên tâm lao động sản xuất, chăm lo cuộc sống gia đình.

BẢO AN

Gặp mặt động viên, trao tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình

Sáng ngày 1/11, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tổ chức gặp mặt, động viên đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình chuẩn bị bước vào thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024 có 9 đội mạnh tham gia thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. Sau vòng đấu tiên vào tháng 3/2024 tại tỉnh Bình Phước, đội Geleximco Thái Bình mới đạt được 4 điểm. Trong vòng 2 của giải diễn ra tại tỉnh Lào Cai từ ngày 7 - 17/11, đội Geleximco Thái Bình sẽ gặp các đối thủ: VietinBank, XM Long Sơn Thanh Hóa, Quảng Ninh. Mục tiêu của đội trong mùa giải này là đạt thứ hạng cao và trụ hạng thành công. Hiện nay, đội đã được bổ sung ngoại binh là chủ công Svetlana Sukhoverkhova quốc tịch Nga.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những nỗ lực, cố gắng hướng tới giải đấu của đội bóng, đồng thời tin tưởng tương lai sẽ giữ vững phong độ, đạt kết quả thi đấu tốt nhất. Đại diện Công ty TNHH Draha ký kết thỏa thuận tài trợ trang phục thi đấu, trang phục, dụng cụ tập luyện cho đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình trong thời gian 2 năm. Đại diện Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ thể thao Sao Vàng ký kết thỏa thuận tài trợ giày, trang phục tập luyện, thi đấu cho đội tuyển trẻ bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình, thời gian 2 năm. Một số nhà tài trợ cũng đã trao quà cho đội tuyển.

Ban huấn luyện và các văn động viên của đội tuyển đã thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

TÚ ANH

Xử phạt một công ty kinh doanh mỹ phẩm không đạt chất lượng

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Y tế, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) và Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại hộ kinh doanh Lan Phương Beauty spa, địa chỉ tại thành phố Thái Bình.

Tại đây, các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý, các sản phẩm mỹ phẩm trưng bày đồng thời lấy 5 mẫu mỹ phẩm nghi ngờ về chất lượng gửi Viện Kiểm nghiệm thực phẩm và Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thái Bình. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, 3 sản phẩm không đạt chỉ tiêu lượng thiếu cho phép và 1 sản phẩm là Su Skin Whitering Night Cream không đạt chỉ tiêu lượng thiếu cho phép, có Corticoid và kim loại nặng vượt quá giới hạn.

Qua kết quả kiểm tra, đoàn đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thẩm mỹ Yody Phương Anh (Thành phố Hồ Chí Minh), là tổ chức chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm không đạt chất lượng nêu trên ra thị trường với số tiền xử phạt 60 triệu đồng; phạt 2,5 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Lan Phương Beauty spa. Đoàn cũng kiến nghị cơ quan chức năng xem xét thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với sản phẩm Su Skin Whitering Night Cream; buộc thu hồi, tiêu hủy một số sản phẩm không đạt chất lượng; hộ kinh doanh Lan Phương Beauty spa nộp lại hơn 14 triệu đồng vì lưu lại bất hợp pháp.

Hiện Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thẩm mỹ Yody Phương Anh đã tiến hành nộp phạt.

NHƯ HOANG